

# Nước Sự Sống

TÀI LIỆU KINH TÂN ƯỚC DÀNH CHO LỚP GIÁO LÝ

Hãy đọc những đoạn thánh thư và lời phát biểu sau đây để tìm những sự hiểu biết sâu sắc về nước sự sống mà Chúa Giê Su Ky Tô ban cho.

- Giảng 4:13–14
- Giảng 7:37–38
- 2 Nê Phi 9:50–51
- 3 Nê Phi 20:8–9

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:



Nước sự sống được nói đến trong [Giảng 4:10] là tượng trưng cho Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài. Và như nước là cần thiết để duy trì sự sống thì Đấng Cứu Rỗi và các giáo lý, các nguyên tắc và các giáo lễ của Ngài cũng đều thiết yếu cho sự sống vĩnh cửu. Các em và tôi đều cần đến nước sự sống của Ngài hằng ngày và có nguồn dự trữ nước đó dự dật để duy trì sự tăng trưởng và phát triển phần thuộc linh của chúng ta.

Thánh thư chứa đựng những lời của Đấng Ky Tô và là hồ chứa nước sự sống mà có sẵn cho chúng ta và từ đó chúng ta có thể uống một hơi dài và sâu. Các em và tôi phải tìm đến Đấng Ky Tô, là “suối nước sống” (1 Nê Phi 11:25; so sánh Ê The 8:26; 12:28), bằng cách đọc (xin xem Mô Si A 1:5), học [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 26:1], tra cứu (xin xem Giảng 5:39; An Ma 17:2), và nuôi dưỡng (xin xem 2 Nê Phi 32:3) những lời nói của Đấng Ky Tô mà đã được chứa đựng trong thánh thư. Khi làm như vậy, chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn lẫn sự bảo vệ thuộc linh trong cuộc sống hữu diệt của mình. (David A. Bednar, “Một Nguồn Nước Sự Sống” [Buổi Họp Đặc Biệt CES fireside dành cho những người thành niên trẻ tuổi, ngày 4 tháng Hai năm 2007], trang 1, [broadcasts.ChurchofJesusChrist.org](http://broadcasts.ChurchofJesusChrist.org))

Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917–2008) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:



Có rất nhiều người không dự phần hoàn toàn vào phúc âm dồi dào của Chúa Giê Su Ky Tô, nhưng chỉ thử một ít phúc âm giống như những người ngồi vào bàn yến tiệc mà chỉ thử một ít

thức ăn được đặt trước mặt họ. Họ làm theo thói quen—tham dự các buổi họp của họ, liếc đọc thánh thư, lặp lại lời cầu nguyện quen thuộc—nhưng lòng họ thì đặt vào những điều khác. Nếu thành thật, họ sẽ thừa nhận là họ quan tâm [đến] tin đồn mới nhất trong hàng xóm, sự xuống của thị trường chứng khoán và cốt truyện của chương trình truyền hình ưa thích của họ hơn là những điều kỳ diệu cao quý và việc phục sự dục dằng của Đức Thánh Linh.

Các anh chị em có mong muốn dự phần vào nước sự sống này và ném mạch nước thiêng liêng đó trong người mình vắng ra cho đến sự sống đời đời không?

Vậy thì chớ e ngại. Hãy hết lòng tin. Hãy phát triển một đức tin không bị lay chuyển nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế. Hãy trút hết lòng mình trong lời cầu nguyện tha thiết. Hãy chất chứa sự hiểu biết về Ngài trong tâm trí mình. Hãy từ bỏ những sự yếu kém của mình. Hãy bước đi trong sự thánh thiện và hòa hợp với các giáo lệnh. (Joseph B. Wirthlin, “Cuộc Sống Dự Dật,” *Liahona*, tháng Năm năm 2006, trang 100)

Dựa trên những điều em học được từ việc học những nguồn tài liệu này, hãy bắt đầu tạo dàn bài cho bài nói chuyện của mình. Hãy đảm bảo rằng dàn bài của em trả lời các câu hỏi sau đây. Cũng hãy suy ngẫm về cách em có thể truyền đạt cảm xúc của mình về Chúa Giê Su Ky Tô trong bài nói chuyện của mình. Cần nhắc chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của em về việc dự phần vào nước sự sống của Đấng Cứu Rỗi và những kinh nghiệm đó đã ảnh hưởng như thế nào đến em.

- Nước sự sống do Chúa Giê Su Ky Tô ban cho là gì?
- Tại sao chúng ta cần nước sự sống của Đấng Cứu Rỗi?
- Chúng ta có thể làm gì để nhận được nước sự sống từ Đấng Cứu Rỗi?
- Việc biết rằng Đấng Cứu Rỗi muốn mọi người dự phần nước sự sống của Ngài ảnh hưởng như thế nào đến cảm nghĩ của em về Ngài?